
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลพฒันานคิม 
สมัยสามญั  สมัยที่  2  ประจ าปี 2563 

วันพฤหสับดีที ่ 28  พฤษภาคม  2563  เวลา  10.30  น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลต าบลพฒันานคิม 

......................................... 

ผูม้าประชมุ 
 1.  นายบุญต้อน       กลิ่นมะพร   รองประธานสภาเทศบาล  
 2.  นายเลอศักดิ์       อารีสกุลวิทยา           สมาชิกสภาเทศบาล  
 3.  นายธีระนนท์      จงกลกิจวิวัฒนา           สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายสมศักดิ์        ศรีโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.  นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.  นายนภดล  ผิวโสม สมาชิกสภาเทศบาล   
 7.  นายศักดิ์ธนา มาช่วย สมาชิกสภาเทศบาล  
 8.  นางโนรี อร่ามพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 9.  น.ส.รัตนาภรณ ์ สดเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายถาวร ศิลปช านาญ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 1. นายส าเริง          วีระสัย   ประธานสภาเทศบาล  ลาประชุม 
 2. นายวิเชียร เรืองประยูร สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 1.  นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม 
 2.  นายธัชชัย การุณยศิริ รองนายกเทศมนตรี   
 3.  นายไพรรัตน์ ชูวิริยะสกุล รองนายกเทศมนตรี   
 4.  น.ส.ยุพิน สุวรรณมาลี รองปลัดเทศบาล 
 5.  น.ส.ภัทรพร บุญสร้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 6.  น.ส.วรัญญา ป้องจันทา ผู้อ านวยการกองคลัง 
 7.  นายมนตร ี แก้วกาศ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8.  นางลภสัรดา จงแพทย์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 9.  น.ส.ววิรรณ พันธุ์แสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นายณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี ผู้อ านวยการกองการประปา 
11. นายธนรัชต ์ บุญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12. พ.จ.อ.ไพบูลย์ เรืองประยูร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
13.  นายสุรินทร์ วายาโม เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 
๑4.  น.ส.ปวีณา พรมเสนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     / เริ่มประชมุเวลา... 
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เริ่มประชมุเวลา 10.30  น. 

               เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาพร้อมแล้ว เลขานุการได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ    เนื่องด้วยวันนี้ นายส าเริง  วีระสัย ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล   
(เลขานุการสภาเทศบาล) ได้ขอลาป่วย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย       
     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 17 จึงให้รองประธานสภา
   เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญ
   นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นท าหน้าที่แทน 
   ประธานสภาเทศบาล ครับ  

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                 
(รองประธานสภาเทศบาล) เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล ครับ  

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่อง   ประธานแจง้ที่ประชมุทราบ 
      - (ไม่มี) - 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
             สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ขอเชิญ สมาชิ กทุ กท่ าน  ตรวจดู รายงานการประชุ ม สภ า                  
(รองประธานสภาเทศบาล) เทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ช่วยกัน
    ตรวจดูทุกหน้าเลยนะครับ เพ่ือความถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะขอเพ่ิมเติม
    หรือแก้ไขบ้างครับ ถ้ามี ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ  (ไม่มี)    

- ถ้าไม่มีผู้ใดขอเพิ่มเติมหรือแก้ไข ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ     
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดยกมือครบั 

มตทิีป่ระชมุ    เหน็ชอบ          8 เสยีง 
     ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง 
     งดออกเสยีง - คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(รองประธานสภาเทศบาล) ต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  
    26 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 
 

 
   / ระเบยีบวาระที ่3... 



- 3 - 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
             - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ของส านักปลัดเทศบาล 
             - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของกองวิชาการและแผนงาน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ขอเชิญนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติครับ 
(รองประธานสภาเทศบาล) 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม
(นายกเทศมนตรี)   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม มีความจ าเป็นเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ ของส านักปลัดเทศบาล และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของกองวิชาการและ
แผนงาน มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 53 ,400 บาท             
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักปลดัเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบรหิารทัว่ไป 
 งบลงทนุ 
 หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
 ครภุณัฑส์ านกังาน 
 เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว้  จ านวนเงิน  43,400  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 43,400 บาท  
 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

 กองวชิาการและแผนงาน 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 งบลงทนุ 
 หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 
 เครื่องพมิพ์  ตั้งไว้  จ านวนเงิน  10,000  บาท 
 
         / เพื่อจ่ายเป็น... 
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 เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Netwok แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)              
ราคา 10,000 บาท 
 คุณลักษณะพืน้ฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โอนลดเงนิงบประมาณ 
 แผนงานบริหารทัว่ไป 
 งานบรหิารทัว่ไป 
 หมวดคา่ใชส้อย 
 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น  ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ 
150,000 บาท ขออนุมัติ   โอนลด 43,400 บาท งบประมาณโอนเหลือหลังโอนลด 106,600 บาท  

 แผนงานบริหารทัว่ไป 
 งานวางแผนสถติิและวชิาการ 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดคา่ใชส้อย 
 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 
บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขออนุมัติ   โอนลด 10,000 บาท งบประมาณโอนเหลือหลังโอนลด 40,000 บาท   

 รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น  53,400  บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน 

 

 

 

/ เหตผุล... 
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เหตผุล 

 1. ส านั กปลัดเทศบาลมีความจ าเป็ นต้องจัดซื้ อครุภัณฑ์ส านั กงาน เครื่องปรับอากาศ                          
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือติดตั้ง ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ณ ที่ว่าการอ าเภอพัฒนานิคมหลังใหม่ 
เนื่องจากทางอ าเภอพัฒนานิคม ได้ก าหนดแยกส่วนห้องท างานให้ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพัฒนานิคม                          
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น และส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลดีลังให้อยู่ร่วมกัน               
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กับส านักทะเบียนท้องถิ่นฯ และให้แต่ละ
เทศบาลจัดหาเครื่องปรับอากาศของตนเองมาติดตั้ง พร้อมแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละเทศบาล เพ่ือให้ง่ายต่อ
การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของเทศบาล ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
เครื่องปรับอากาศ ดังกล่าว  

 

 2. กองวิชาการและแผนงาน มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ช ารุดใช้งานไม่ได้ และซ่อมแซมไม่ได้ เนื่องจากอายุการใช้งานมานานแล้ว ดังนั้น                 
จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ดังกล่าว  

  อ านาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายใหม่ให้เป็น 
อ านาจของสภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   นายกเทศมนตรีได้น าเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดอภิปราย    
(รองประธานสภาเทศบาล) บ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ  (ไม่มี)   

- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ของส านัก
ปลัดเทศบาล และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของกอง
วิชาการและแผนงาน ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือครับ    

มตทิีป่ระชมุ     เหน็ชอบ         8       เสยีง    

      ไมเ่ปน็ชอบ      -        เสยีง 

      งดออกเสยีง     -        คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย  
(รองประธานสภาเทศบาล) รายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
    ของส านักปลัดเทศบาล และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์    
    ของกองวิชาการและแผนงาน  
   
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อื่น ๆ 

  
                           / นายธีระนนท์... 
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นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอสอบถาม เรื่อง ในส่วนของเงินอุดหนุน
    หรือเงินสะสมหมดหรือยังครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ตอนนี้ไม่มีโครงการแล้วนะครับ ตอนนี้ทางเทศบาลจะด าเนินการ
(นายกเทศมนตรี)   ปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาล จะมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติม
    แผนพัฒนาเทศบาล ในวันศุกร์ที่  29  พฤษภาคม 2563 จะได้รู ้ว ่า              
    มีโครงการอะไรบ้างที่จะน ามาเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ส่วนเงินที่จะมาท า
    แต่ละโครงการ คงต้องใช้เงินสะสมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเงินสะสมคงเหลือ
    เท่าไร เดียวให้ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบให้ว่ามีเงินสะสมคงเหลือเท่าไรครับ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ คือปีนี้งบประมาณบางอย่างของ
(เลขานุการสภาเทศบาล)  เทศบาล ไม่ได้ท าโครงการหลายอย่าง เช่น การไปอบรม การไปศึกษาดูงาน
    เพราะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)                
    ปีนี้คาดว่าน่าจะมีเงินเหลือจ านวนมาก เงินเหลือจ่ายถ้าเทศบาลไม่ได้
    ด าเนินการก็จะตกเป็นเงินสะสมที่ต้องหักส่งสมทบ 10 % ซึ่งการใช้เงิน
    สะสมต้องขอความเห ็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน ตามโครงการ                
    ในแผนพัฒนาเทศบาลครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   เมื่อปีที่แล้ว มีเงินตกเป็นเงินสะสมมากพอสมควร เพราะว่ามีโครงการ
(นายกเทศมนตรี)   ที่อนุมัติซื ้อรถยนต์แต่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบไม่มีใน
    แผนพัฒนาเทศบาลก็เลยซื้อไม่ได้ ในปลายปีนี้จะน าเรื่องการซื้อรถยนต์              
    เข้าแผนพัฒนาเทศบาลใหม่อีกครั้งเพราะทางเทศบาลไม่มีรถยนต์ใช้ คันเดิม
    เกิดการช ารุดท าให้ใช้งานไม่สะดวก จึงขอท าเรื่องซื้อรถยนต์อีกครั้งครับ 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรื่องที่ 2 ครับ เครื่องอุปกรณ์การป้องกันตัวชุดดับเพลิงของงาน
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมได้ยินมาว่าเกิดการช ารุด และมีอุปกรณ์
    ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผมฝากให้นายกเทศมนตรีดู เรื่องนี้ด้วยนะครับ                
    เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   เรื ่องนี ้ผมเห็นด้วยครับ ผมมอบหมายให้หัวหน้าป้องกันและ
(นายกเทศมนตรี)  บรรเทาสาธารณภัยให้ท าเรื่องเข้าแผนพัฒนาเทศบาลด้วยครับ  ให้เช็ค
    ดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนช ารุด และให้ไปส ารวจความต้องการของพนักงาน
    ต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
    ของเราที่ออกพื้นที่ไปปฏิบัติงาน 

นายสุรินทร์  วายาโม   รับทราบ 
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) 
 

/ นายธีระนนท์... 
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นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรื่องที่ 3 ฝากถึงการประชาสัมพันธ์การไปขอรายชื่อประชาชนผู้ที่จะ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  รับถุงยังชีพ การสื่อสารกับประชาชนยังขาดความเข้าใจ ประชาชนเข้าใจ
    ว่าจะต้องได้ถุงยังชีพครบทุกครัวเรือน ต่อไปถ้าจะให้ใครออกไปส ารวจ               
    ให้แจ้งกับประชาชนสื่อสารให้ละเอียดเข้าใจกว่านี้หน่อยครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ
(นายกเทศมนตรี)  ช่ ว ย เห ลือ ป ร ะช าช น ข อ ง เท ศ บ า ลต า บ ล พัฒ น า นิค ม  ไ ด้มี ก า ร
    ประชุมและพิจารณาแล้ว  ให้ครบกันทุกครัว เรือนที่มา ลงทะเบียน
    ขอความช่วยเหลือนะครับ ตอนแรกได้มีการสื่อสารผิดไปนิดหนึ่งว่าคนที่
    ได้รับเงิน 5,000 บาท ไม่มีสิทธิ์ได้ อันนี้ผมต้องขอโทษแทนคณะกรรมการฯ 
    ด้วยครับ ตอนนี้คนที่มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลมาลงทะเบียน
    ขอความช่วยเหลือฯ จ านวน 250 ครัวเรือน ผ่านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
    ประชาชนผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติด
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ครบกันทุกครัวเรือนครับ 

นายทวีศักดิ์  หงส์ทอง   เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายทว ีศ ักดิ ์  ห งส ์ทอง               
(สมาชิกสภาเทศบาล)  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมได้รับแจ้งจากประชาชนผู ้ใช้รถใช้
    ถนนหลังเทศบาลตรงสะพาน ถนนเกิดการช ารุดเสียหายอย่างมาก ท าให้
    ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายนั้นเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ให้ทางกองช่างไปปรับถนนเส้นหลังเทศบาล ให้สาม ารถใช้
(นายกเทศมนตรี)  งานได้ดีขึ้นครับ  

นายมนตรี  แก้วกาศ   รับทราบ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)         

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 
(รองประธานสภาเทศบาล) (ไม่ มี ) - ถ้ าไม่ มี ผู้ ใดเสนอแล้ ว ขอขอบคุณทุ กท่ านที่ มาประชุ มในวันนี้                  
    ขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ เลิกประชมุเวลา... 
 
 



 


